

Thanh Gianh - Phố trong làng

AN NHIÊN

Về thôn Thanh Gianh (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) nhiều người khá bất ngờ khi thấy được sự chuyển mình mạnh mẽ của vùng quê này. Một khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu với nhiều ngôi nhà cao tầng có lối kiến trúc hiện đại. Những con đường bê tông phẳng phiu, rộng rãi... Khi màn đêm buông xuống, các con đường, ngõ xóm rực sáng ánh đèn, tạo nên một “phố” Thanh Gianh giữa chốn quê...



Các tuyến đường ở thôn Thanh Gianh đã được bê tông kiên cố
Ảnh: A.N

Những năm qua, Ban công tác Mặt trận thôn Thanh Gianh luôn phấn đấu xây dựng và thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hiện nay, thôn Thanh Gianh có 257 hộ với gần 1.200 nhân khẩu. Bộ mặt làng quê thôn Thanh Gianh được khởi sắc, đường làng, ngõ xóm, các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng khang trang, có khuôn viên sáng - xanh - sạch - đẹp. Ông Lưu Đức Huấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch cho biết: Xã Thanh Trạch luôn chọn thôn Thanh Gianh để làm điểm trong các phong trào, hoạt động và từ đó đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng. Nhờ phát huy được sức mạnh nội lực, tạo sự đồng thuận trong nhân

dân mà thôn Thanh Gianh đã có nhiều thay đổi rõ rệt, là một trong những đơn vị dẫn đầu ở địa phương.

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 100% hộ gia đình trong thôn đã tích cực tham gia. Từ năm 2016 đến năm 2020, thôn Thanh Gianh đã làm được gần 1.400m đường giao thông nông thôn với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, trong đó người dân thôn Thanh Gianh đã cùng nhau đóng góp gần 700 triệu đồng. Cùng với đó, để bảo đảm an ninh nông thôn, thuận tiện cho việc đi lại của người dân, 100% các tuyến đường trong thôn đã được bê tông kiên cố và lắp đặt hệ thống điện thấp sáng. Nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021, người dân trong thôn đã đóng góp gần 40 triệu đồng

để lắp đặt điện trang trí, lồng đèn với đủ màu sắc ở các tuyến đường chính. Ngoài ra, người dân đóng góp trên 1 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa, hàng rào, cổng nhà văn hóa, sân bóng chuyền...

Không chỉ xây dựng nông thôn mới đơn thuần mà một vấn đề luôn được thôn Thanh Gianh chú trọng đó là phát triển kinh tế cho người dân. Ban cán sự thôn đã luôn tuyên truyền, vận động người dân đa dạng hóa ngành nghề phát triển kinh tế. Hiện trong thôn có 7 cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, 1 doanh nghiệp sản xuất đá, 7 tàu đánh bắt cá xa bờ và đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Toàn thôn có 220 con em đang lao động ở các nước như Anh, Đức, Nhật, Canada,

Phong trào “TĐĐKXDĐSVH”

Mỹ, Hàn Quốc... Nhờ nguồn thu nhập từ xuất khẩu lao động cộng với các giải pháp trong phát triển kinh tế mà hiện nay số hộ khá, giàu trong thôn chiếm gần 90%, có 70% nhà cao tầng. Nếu như năm 1990, thôn Thanh Gianh không có hộ giàu, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ 20% và thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 1,5 triệu đồng/người/năm thì đến nay số hộ giàu trong thôn chiếm tỷ lệ 53%, hộ khá chiếm 36%, hộ trung bình có tỷ lệ 11%. Từ năm 2016 đến nay, thôn không có hộ nghèo và hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 đến 60 triệu đồng/người/năm.

Ngoài ra, Ban công tác Mặt trận, Ban cán sự thôn luôn chú trọng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Việc đăng ký phấn đấu đạt gia đình văn hóa, thôn văn hóa được triển khai ngay từ đầu năm. Qua đó giúp mọi người thực hiện tốt các quy định của thôn xóm, nhất là việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội... Nhờ vậy, 7 năm liên tục thôn Thanh Gianh được công nhận thôn văn hóa cấp huyện. Năm 2020, thôn có 227 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 88%, trong đó có 197 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liên trở lên.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2018,

thôn Thanh Gianh được huyện Bố Trạch chọn xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”. Để hoàn thành các tiêu chí của khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cán bộ và nhân dân thôn Thanh Gianh luôn xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng và không thể thực hiện một sớm, một chiều mà cần có quá trình phấn đấu bền bỉ, chung tay góp sức của tất cả mọi người. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, Ban cán sự thôn đã huy động sự đồng tình, ủng hộ của người dân để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Sau gần 3 năm nỗ lực, phấn đấu, thôn Thanh Gianh đã được công nhận “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, góp sức để xã Thanh Trạch hoàn thành chương trình nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thôn Thanh Gianh vẫn luôn giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Cứ 2 năm 1 lần, thôn Thanh Gianh cùng với các thôn lại tổ chức lễ hội cầu ngư tại làng Ông và giải đua thuyền truyền thống trên sông Gianh.

Song song với việc phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng được thôn Thanh Gianh quan tâm, nhất là trong các dịp lễ, Tết, tạo không khí vui tươi sôi nổi, sân chơi lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó công tác khuyến học, khuyến tài cũng được thực hiện tốt, 100% trẻ

em trong độ tuổi được đến trường, không có học sinh bỏ học. Trong thôn có tổ thu gom rác thải hoạt động hiệu quả, tạo môi trường cảnh quan sạch đẹp. Tỷ lệ gia đình có công trình vệ sinh, nước sạch đạt 100%, các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Người dân chấp hành tốt các quy ước, hương ước nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội nhằm góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh.

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được, ông Nguyễn Văn Đăng, Trưởng thôn Thanh Gianh cho biết: Thôn Thanh Gianh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, truyền tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy ước, hương ước của địa phương đến tận người dân. Tất cả mọi việc trong thôn đều được công khai, minh bạch tạo được lòng tin của người dân. Cán bộ và nhân dân Thanh Gianh vô cùng phấn khởi, tự hào khi đã cùng nhau góp sức xây dựng thôn Thanh Gianh trở thành 1 trong 3 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Bố Trạch. Đây chính là động lực, là niềm tin để mọi người tiếp tục nỗ lực gặt hái thêm nhiều thành công trên con đường phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, từ đó xây dựng quê hương ngày càng phát triển ■

A.N